

# Thánh Lễ Đầu Tiên



## tại đền thánh mẹ la vang

Một sự trùng hợp lạ lùng khiến mọi người phải ngạc nhiên là ngày khởi công xây cất Đền Thánh Đức Mẹ Lavang Lasvegas nhằm ngày mùng 03 tháng 02 -2003, dự trù hoàn tất ngày 26 tháng năm, không ngờ vì công việc xây cất có những công việc bên lề cần tu bổ hoặc làm thêm cái này, trang trí thêm cái kia nên hăng thâu phải kéo dài cho đến hết tháng bảy mới xong.

Đền Thánh vừa xong, mọi giáo dân nôn nao, muốn mau chóng “Ta về ta tắm ao ta”, nên còn chân ướt chân ráo, cha Quản-nhiệm vội vã lên Toà Giám Mục Lasvegas để xin được phép cử hành thánh lễ cho giáo dân. Toà Giám Mục cho phép, “Được lời như mở tấm lòng”, cha con bàn tính và chủ nhật gần nhất lại rơi vào đúng ngày mùng ba, Ngày Chủ Nhật 03 tháng 08. Ngày mùng 03 tháng 02 cả Cộng Đoàn tụ họp quanh bàn thờ Mẹ Lavang để cầu nguyện cùng cha Quản Nhiệm để phó thác vào tay Mẹ chí Thánh việc khởi công xây cất, và nay ngày 03 tháng Tám cả Cộng Đoàn lại tụ họp bên cha Quản nhiệm hưởng về bàn Thánh trong Đền Thánh Mẹ để hát vang lời tạ ơn Chúa chí ái và Đức Mẹ dịu hiền đã đùm bọc chở che để Cộng Đoàn có được ngôi Đền Thánh Lộng lẫy, nguy nga, khiến ai đến thăm viếng cũng phải trầm trồ, tấm tắc khen ngợi. Ôi số 3 kỳ diệu!

Tôi được cha Giám Đốc giao phụ trách Thánh lễ đầu tiên này, đêm đó tôi đi làm về đến nhà gần hai giờ sáng. Đọc vội ít kinh cảm tạ Chúa và Đức Mẹ rồi vội vàng ngủ để sáng dậy sớm, nhưng tôi cứ chập chờn, thao thức vì niềm vui sắp được đi dự lễ Thánh Đường nhà ta, dân ta. Và cứ vậy miên man suy nghĩ tôi thiếp đi rồi lại bừng chợt chồm dậy sợ trễ giờ, nhìn đồng hồ mới có bốn giờ sáng, tôi lại lẩm nhẩm dâng lời cảm tạ Chúa đã cho con chớp mắt được đôi chút rồi lại ru giấc ngủ lại và vui vào trong cơn mê ngày hội Đền Thánh Đức Mẹ Lavang LV, tôi lại bàng hoàng chợt tỉnh lại lần nữa, nhìn đồng hồ mới chỉ có năm giờ sáng. Tôi đã vận đồng hồ báo thức là bảy giờ, nhưng tôi cứ sợ ngủ say và quên đi nên hễ chợt thức giấc là lại ngồi bật dậy coi giờ xem đã mấy giờ rồi, và cứ thế, tôi lại thức giấc lần nữa lúc sáu giờ sáng!

Cuối cùng chuông đồng hồ reo vang đúng bảy giờ. Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo với niềm vui: “Mẹ Lavang đang chờ tôi, chờ đàn con Việt lạc loài qui tụ về Đền Thánh Mẹ”. Tôi vội quì gối dâng lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã cho tôi an giấc một đêm với những mộng mị dệt đầy tình thương của Chúa, của Mẹ, của Thánh nữ Têrêxa Hải Đồng Giêsu hoà trong niềm vui chung với mọi người trong Cộng Đoàn.

Tôi hay có thói quen trước khi đi ngủ hay cầu xin Chúa, Đức Mẹ cho tôi được những giấc mơ luôn phục vụ Chúa và Mẹ chí Thánh, và đêm nào tôi cũng mơ được phụ giúp các linh Mục lo Thánh Lễ hoặc lo các buổi đọc kinh cầu nguyện.... Tôi đọc những kinh hằng ngày của Đạo Binh Hồn Nhỏ rồi đi rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi lễ. Tôi gọi điện thoại đến vài người trong Cộng Đoàn, ai cũng nói đang chuẩn bị đi đến Đền Thánh Mẹ đây!

Đâu có riêng gì tôi nao nức muốn đến sớm đâu, mà ai cũng có tâm trạng như tôi. Sao mà nao nức lạ thường, như người sắp được đi lãnh nhận một của gia bảo trân quý vô ngần! Tôi vội thì thầm trong lòng: Lạy Mẹ Lavang xin chờ con nhé! Rồi tôi phóng xe một mạch đến Đền Thánh.

Khi xe lăn bánh vào khuôn viên Đền Thánh, tôi cứ nghĩ tôi là người đầu tiên, mà hoá ra tôi còn phía sau biết bao nhiêu người. Cha Quản nhiệm đã có mặt từ hồi nào khi tôi bước vô nhà thờ, ngài vừa thử hệ thống micro cùng cháu Gia vừa trả lời điện thoại hướng dẫn giáo dân đi lạc khi tìm đường đến Đền Thánh dự lễ. Tôi nghĩ chắc ngài cũng tâm trạng như tôi, nôn nao mong trời mau sáng!

Như một ngày hội lớn, mọi người tay bắt mặt mừng, hớn hở khi gặp nhau, ai cũng muốn ghé vai làm một cái gì, một việc gì cho Mẹ Lavang mới thôi, các em ca đoàn cũng đã đến trước cả tôi và đang tập dượt ca lần chót trước khi Thánh lễ bắt đầu. chị Thắm, anh Nghi đang chuyển vội bánh, nước, cà phê để sau lễ mọi người lót dạ mà hàn huyên cho đỡ nhớ quê hương và ăn mừng ngày đầu tiên Thánh Lễ Việt Nam của người Việt Nam tại Đền Thánh Lavang Việt Nam đầu tiên tại Las Vegas.

Còn 15 phút nữa thì Thánh Lễ bắt đầu, tiếng đọc kinh đã ngân vang và cảm động nhất mọi người cầm trí đọc kinh Kính Đức Mẹ Lavang trước lễ. Lòng tôi thật vui, niềm vui chan lẫn với cảm động và hãnh diện vì dân số gia đình công giáo Việt Nam tại Las Vegas có khoảng 300 gia đình trong khi người Phi, người Mỹ Tây Cơ họ có cả mấy chục ngàn gia đình mà không có riêng được Thánh Đường như mình.

Vào Thánh Lễ, cha Quản nhiệm cử hành lễ thật nghiêm trang, chậm rãi không hấp tấp vội vã như khi

trước phải ăn nhờ ở đậu, nếu không làm xong kịp, đến giờ lễ của Mẹ họ uà vào thì không còn lối để chen chân ra. Chính vì vậy mà Cộng Đoàn hôm nay dự lễ sốt sắng hơn, cầm trí đưa tâm hồn lên tới Chúa nhiều hơn. Khi lễ xong, cha Quản nhiệm cất tiếng cho mọi người hát bài: “Nhà của ta” Mọi người vui sướng, hớn hở hát và vỗ tay vang cả Đền Thành với niềm hãnh diện là từ đây mọi người đã có mái ấm riêng làm nơi gặp nhau mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Tiếng hát, tiếng vỗ tay, cứ thế nối âm vang cả khu Đền Thánh, có vài giọt lệ lăn nhẹ trên những gò má đây đó., ôi chao, vui sao nước mắt lại trào!

Sau lễ, mọi người theo lời cha Quản Nhiệm tụ họp quanh tượng Đức Mẹ Lavang bên cạnh ba cây lịch sử như để xin được Mẹ chở che đàn con Việt lạc bước tới đây, và cùng cha Quản Nhiệm, Cộng Đoàn chụp một tấm hình kỷ niệm ngày Thánh Lễ Đầu Tiên Lịch Sử của Cộng Đoàn tại Đền Thánh Đức Mẹ Lavang. Thánh Lễ 10 giờ sáng đã thu hút trên 150 giáo dân trong Cộng Đoàn tham dự, Thánh Lễ chiều 06giờ 00 số giáo dân tràn ngập cả nhà thờ và đũa ngập cả hành lang, số người tham dự đông trên 300 người! Đó là chưa kể nhiều gia đình còn phải đi làm hoặc chưa tìm ra đường để đi đến Đền Thánh.

Sau Thánh Lễ, mọi người đứng tụ năm tụ ba tràn ngập cả khuôn viên Đền Thánh, mãi vui mà quên cả giờ về nhà. Mẹ Lavang cứ giữ mãi chân mọi người hay mọi người cứ quyến luyến Mẹ Lavang, chẳng ai muốn về. “Lavang đi dễ khó về!” mọi người bàn tán về bài ca “Nhà của ta”:

“Cái nhà là nhà của ta,  
Công khó ông cha lập ra!”

Mọi người quay nhìn về phía có cha Quản Nhiệm đứng và cùng nhau cất cao giọng bài hát trên và đổi thành:

“Cái nhà là nhà của ta,  
Công khó cha Trọng lập ra!”

Cha Giám Đốc quay nhẹ ra một hướng khác để tránh cái nhìn đầy biết ơn của đoàn con chiên Lasvegas, trong lòng ngài thầm cảm tạ Chúa vì thấy đoàn con chiên đã biết đến những hy sinh nhọc nhằn của mình. Thật vậy, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cha lặng lẽ vui trong âm thầm và xúc động vì thấy các con cái của mình đã hiểu mình hơn và thương yêu kính mến mình hơn, nhưng

ngài luôn khiêm tốn, tế nhị trả lời: Chúa Mẹ làm và mọi người cùng góp công làm đấy!

Mọi người thương mến cha và đổi câu thơ trên cũng rất đúng vì chính Đức Giám Mục Giuse Pepe trong một Thánh lễ tại Thánh đường Guardian Angel gần đây đã lấy ngài ra làm điển hình cho các Cộng Đoàn bạn, ngài nói Cộng Đoàn Phillipine cả chục năm nay cũng không qui tụ được con chiên và không xây dựng nổi một Thánh đường, mặc dầu dân số công giáo rất đông, trong khi Cộng Đoàn Việt Nam nhỏ bé khoảng 300 gia đình công giáo, họ chỉ một thời gian ngắn hình thành ngôi Đền Thánh tuyệt đẹp và ấm cúng, đó là nhờ người lãnh đạo, ngài nói theo tiếng “Mỹ” có “Power” theo tôi, nói nôm na ra là người có đủ bản lãnh, có tài và có đức .

Tài, nhờ tài ngoại giao và lối làm việc năng nổ của ngài đã gây tín nhiệm khiến trên Toà Giám Mục Lasvegas đã cho không miếng đất, cũng nhờ tài xoay sở của ngài mà đa số mạnh thường quân ở Lasvegas và khắp nơi đã giúp vốn rất nhiều, có người đã dâng cúng Đền Thánh cả 150.000 dollars như ông bà chủ tiệm giò chả Thanh Hương.

Còn đức, nhờ đức độ của ngài mà qui tụ được bao nhân tài đến giúp xây cất, thiết kế, trùng tu Đền Thánh như hai anh kỹ sư Trần xuân Ziao và Nguyễn đình Gia, những tay nghề giỏi chuyên môn đóng góp vào như quý anh Đoàn Phát, Trần xuân Huân, anh Hùng, anh Lê Hoàng, anh Tân, anh Vị..., Qui tụ những người giỏi về kinh doanh để phụ với cha phác hoạ hầu gây nền tài chánh cho Đền Thánh Mẹ như ông Phạm Hải, bà Mai Lê, chị Thắm Loewy..., những chị thư ký tuyệt vời, tháo vát, quán xuyến như chị Lê Tuyết Mai, chị Kim Ngân, vừa giúp cha làm báo, vừa dịch các văn thư từ Toà Giám Mục gửi về cho Cộng Đoàn và ngược lại.

Trong Tam Quốc Chí, khi Khổng Minh về đầu phục Lưu Bị, ông nói chỉ vì phục cái đức của Tướng quân mà tôi về phục vụ dưới trướng của ngài. Và Khổng Minh đã giúp Lưu Bị tóm thâu các bang tộc về một mối, lập nên một đất nước Cường Thịnh. Các cụ xưa thường có câu “có đức mặc sức mà ăn”.

Chính nhờ tài và đức của cha Quản nhiệm mà nay Cộng Đoàn chúng ta được thơm lây cái tiếng của ngài, ngài đã đưa Cộng Đoàn Việt Nam lên hàng đầu các Cộng Đoàn công giáo tị nạn tại Lasvegas và cũng qua ngài mà chúng ta và con cháu chúng ta được thừa hưởng một di sản là ngôi Đền Thánh Đức Mẹ Lavang tuyệt mỹ đi vào lịch sử tại xứ nổi tiếng trên thế giới: Las Vegas.

Lạy Chúa là cha nhân từ, Lạy Mẹ là Mẹ dịu hiền luôn chở che, đùm bọc đàn con Lavang của Mẹ, chúng con Qua cha Quản nhiệm đặt tên, chúng con đã mang tên của Mẹ, cha Quản nhiệm cũng đã dâng chúng con trong bàn tay chở che, đỡ diu của Mẹ, hôm nay chúng con cả Cộng Đoàn Mẹ Lavang khiêm tốn quì gối trước nhan Chúa, trước nhan Mẹ cúi đầu tạ ơn Chúa và Mẹ đã chọn cha Quản nhiệm chúng con và chính qua ngài, nhờ ngài, chúng con có được ngôi Đền Thánh này ngày hôm nay, ngôi Đền Thánh kang trang, tuyệt mỹ này khiến bao thế hệ con cháu chúng con sẽ không ngừng hát ca chúc tụng danh Chúa, danh Mẹ đến muôn đời và luôn khắc ghi trong tâm khảm công ơn vất vả nhọc nhằn xuôi ngược đầy lòng hy sinh tận tụy gói trong tình thương bao la của cha Quản nhiệm quý thương của chúng con./.

**Las Vegas ngày 15 tháng 08 năm 03**

Một giáo dân hèn mọn,

*Trần Xuân Huy*

